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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่๘/๒๕๔๘ 

วนัอาทติย์ที ่ ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ 
ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๓.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๔.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๐. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๑. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๒.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๔. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   กรรมการ 
 ๑๗. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๘.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๙.   ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๐. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั   
 ๒.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒. นางสาวลกัษณาพร โรจน์พิทกัษก์ุล  ผูช่้วยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 

    ประธาน ขอเล่ือนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕ .๑ เร่ืองพิจารณาแต่งตั้ ง               
เลขานุการข้ึนมาพิจารณาก่อน  
     อธิการบดีแจง้วา่เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนภารกิจของรองอธิการบดี จึงขอเสนอ
แต่งตั้ง อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา ท าหน้าท่ีเลขานุการสภา
มหาวทิยาลยั แทน ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์ สรวยสุวรรณ  
 

     มติทีป่ระชุม อนุมติัใหแ้ต่งตั้งเลขานุการตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ การเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ 
     เลขานุการสภา น าเสนอว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ด าเนินการแจง้ขอเปล่ียนแปลงช่ือภาษาองักฤษในตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
จาก “RAJANAGARINDRA RAJABHAT UNIVERSITY” เ ป็น “RAJABHAT  
RAJANAGARINDRA UNIVERSITY” ตามมติสภามหาวิทยาลัย ไปยงัส านักราชเลขาธิการ         
เรียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๘ 
 

     ทีป่ระชุมมีมติ รับทราบ 
 

    ๑.๒ สรุปผลการประชุมระดมความคิด เร่ือง ทิศทางการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
     เลขานุการสภา น าเสนอว่าส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวียน
แจง้สภามหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเพื่อทราบสรุปผลการประชุมระดมความคิด เร่ือง 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เม่ือวนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันานโยบายของมหาวิทยาลยั  สรุปประเด็น
ส าคญัไดด้งัน้ี 
    ๑) สภาพปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย ในทุกประเภท และทุกระดับ         
ในปัจจุบนัต ่ากวา่ท่ีสังคมคาดหวงัมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ โดยพบวา่สาเหตุจากปัญหา
ดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 

/๑.๑ ปัญหาตวัป้อน… 
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      ๑.๑ ปัญหาตวัป้อนจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       - นักเรียนส่วนใหญ่จบสายวิทย์-คณิต มีความรู้พื้นฐานทาง                
วทิย-์คณิตนอ้ยกวา่มาตรฐาน  ท าใหมี้ผลต่อการเทียบโอนและการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
     ๑.๒ ปัญหาเชิงนโยบาย 
       - ทิศทางการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวมไม่ชัดเจน  
ขาดการวางแผนระยะยาว  ขาดการประสานเช่ือมโยง ดา้นการวางแผน 
      -   ขาดความสนใจท่ีจะพฒันาคุณภาพดา้นการวิจยัและการเรียน
การสอน  แต่กลบัมุ่งเนน้เร่ืองการขยายตวัดา้นปริมาณ 
       - ประเทศไทยไม่ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (วทิยาลยัชุมชน) ท่ีชดัเจน  ทั้งท่ีเป็นระบบท่ีเอ้ือให้คนในทอ้งถ่ินมีโอกาสเขา้ศึกษาและ
เป็นพลงัในระดบัชุมชนพื้นฐาน 
      ๑.๓ ปัญหาเชิงระบบ 
      -  การ เ ปิดหลัก สูตร เ ป็นการ เ ปิดตามความพอใจของ
สถาบนัอุดมศึกษาโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       -  ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 
       -  ขาดภาวะผูน้ าทั้งในระดบัสภาสถาบนั และระดบัคณะ 
       -  สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งยงัไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี 
      ๒. แนวทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
      ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา และมีการติดตามประเมินผล 
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
     ๒.๒ พฒันาระบบสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
      ๒.๓ พฒันาระบบบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษา 
      ๒.๔ พฒันาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันา      
คุณภาพการอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
      ๒.๕ จดัประเภทสถาบนัอุดมศึกษา  เป็น  ๔  ประเภท  เพื่อให้มีการ
พฒันาความเป็นเลิศตามความเช่ียวชาญ  คือ  มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  มหาวิทยาลยัท่ีเนน้การสอน
ระดบัปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบ  และมหาวทิยาลยับณัฑิตศึกษา 
      ๒.๖ พัฒนาบทบาทและกลไกการปฏิบัติงานของส านักงาน          
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีบทบาทก ากับ           
มากกว่าการควบคุม ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ ประสิทธิภาพ     
คณะกรรมการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา  และสภามหาวทิยาลยั 
    ๓. การด าเนินงานต้องมีดุลยภาพระหว่างมิติท่ี เก่ียวข้อง ๓ มิติ คือ          
คุณภาพ  ความเป็นธรรม  และความสอดคลอ้ง 

/ประธานแจง้เพ่ิมเติม… 
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     ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าได้เสนอให้มีการจดัสัมมนาในประเด็นจุดอ่อน
ของสภามหาวิทยาลยั เพื่อหาแนวทางท่ีจะท าให้สภามหาวิทยาลยัแต่ละแห่งเขม้แข็ง และพฒันา
มหาวทิยาลยัตามสภาพธรรมชาติของแต่ละมหาวทิยาลยั 
     ที่ประชุม  รับทราบ และมอบฝ่ายบริหารน าไปพิจารณาในทุกเร่ืองท่ี          
เก่ียวขอ้ง โดยใหข้อ้สังเกต ดงัน้ี 
    ๑. ให้ตรวจสอบขอ้มูลนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเช่ือมโยงกบัการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา  
เพราะสรุปผลขา้งตน้เป็นขอ้มูลในภาพรวมทั้งประเทศ 
     ๒. ควรมีทีมศึกษาประเภท /ทิศทางท่ีชัดเจนของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวทิยาลยัอาจมีทั้ง  ๔  ลกัษณะ  แต่ในสัดส่วนท่ีต่างกนั 
     ๓. มหาวิทยาลยัควรมีการเช่ือมโยงการศึกษาวิทยาลยัชุมชน สถาบนัท่ี
สอนระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือหลกัสูตรประกาศนียบตัร  อาจโดยการบริหารจดัการในรูปแบบ
สถาบนัสมทบ  โดยเร่ิมจากการก าหนดมาตรฐานสถาบนัการศึกษาสมทบ เพื่อคุณภาพของนกัศึกษา 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘   
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ๓.๑ โครงการขอเปิดสอนหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา 
วศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
    ดร.ชชัชาลี รักษต์านนทช์ยั เสนอวา่ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๘ เม่ือวนัท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม โดยมีขอ้เสนอแนะนั้น  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดด้ าเนินการตามมติ และมีขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
     ๑. มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีตอบรับโครงการสหกิจศึกษา 
และลงนามขอ้ตกลงในเบ้ืองตน้แลว้ ๖ แห่ง ซ่ึงไดข้ยายความค าอธิบายรายวิชาฝึกประสบการณ์         
วชิาชีพใหส้อดคลอ้งดว้ยแลว้ 
     ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีห้องปฏิบัติการตามท่ีสภาวิศวกร
ก าหนดและยงัมีหอ้งปฏิบติัการบางประเภทมากกวา่สภาวศิวกรดว้ย 
     ๓. มีแผนพฒันาบุคลากร เพื่อเพิ่มคุณวฒิุและการเขา้สู่ต าแหน่งวชิาการ 
 

/๔. ไดป้รับรูปแบบ… 
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    ๔. ได้ปรับรูปแบบและเอกสารการใช้ภาษาโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
แลว้ 
     มติทีป่ระชุม อนุมติัโครงการ  และมีข้อสั ง เกตเ ก่ียวกับการเ ปิดสอน        
หลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี 
     ๑. โครงการน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการน ามติสภาไปสู่รูปธรรม 
    ๒. โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ต่างจากการฝึกงาน 
คือ เป็นโครงการท่ีใหน้กัศึกษาไปปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ ไม่นอ้ยกวา่ ๔ เดือน โดยสถาน
ประกอบการตอ้งก าหนดผูส้อนงาน และมหาวิทยาลยัก าหนดผูป้ระเมินจึงใช้ไดก้บัทุกสาขาวิชา          
ยกเวน้บางสาขาท่ีมีวชิาชีพพิเศษเฉพาะ เช่น แพทย ์ครู 
    ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควรประสานความร่วมมือกับสภา           
อุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อเพิ่มเติมแหล่งสถานประกอบการ แหล่งฝึกงาน รวมทั้ง ส่ิงสนบัสนุนอ่ืน ๆ  
เป็นการน าร่อง และให้คณะอ่ืน ๆ ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั นอกจากน้ีนักศึกษาอาจได้รับ
ประกาศนียบตัรจากสภาอุตสาหกรรมอีกดว้ย 
 

    ๓.๒ รายงานความคืบหน้าการท างานของคณะท างานสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแนวทางการบริหารจดัการการใชศู้นยบ์างคลา้ 
     เลขานุการสภา เสนอสรุปความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะท างาน
เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจดัการการใชศู้นยบ์างคลา้ ตามมติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม
คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๘  ดงัน้ี 
     ๑. มีการประชุมคณะท างาน ไปแลว้ ๒ คร้ัง  คณะท างานประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารระดบัคณบดีข้ึนไป  ๑  คร้ัง  ประชุมกลุ่มยอ่ย  ๓  คร้ัง 
     ๒. มติท่ีประชุมคณะท างาน เม่ือ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นควรตั้ ง          
คณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาศูนยบ์างคลา้ และก ากบัดูแลติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยเพิ่มนายโชคชยั   ช่วยณรงค ์เป็นคณะกรรมการดว้ย 
     ๓. ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ คาดวา่จะใชเ้วลารวบรวม
และสังเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ  ประมาณ  ๓  เดือน  แลว้ท าการวิเคราะห์  วางแผนการพฒันา  เพื่อน าสู่
การปฏิบติั  เสนอสภาเพื่ออนุมติัต่อไป 
     ๔. จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ พอเห็นแนวทางการพฒันาโดยจดัเป็นฐานการ
เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไดแ้ก่ ศาสตร์ทางดา้นภาษา พลงังาน  วทิยาศาสตร์การเกษตร  ผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติ  อาหารและเคร่ืองด่ืม  และใชก้ารท่องเท่ียวเป็นตวัขบัเคล่ือน 
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    นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ประธานคณะท างาน รายงานเพิ่มเติมวา่มหาวทิยาลยั
มีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากร และทรัพยากร เช่ือมัน่ว่าจะทราบเป้าหมายท่ีชดัเจนภายใน ๓ เดือน 
โดยใชว้ธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
     ๑. การประชุมกลุ่มยอ่ย  เพื่อจุดชนวน  (คิดแบบเด็ก ท าอยา่งผูใ้หญ่) 
     ๒. ก าหนดเป้าหมายโดยใชห้ลกัทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   
หลกัศาสนา  หลกัการศึกษา  น ามาสร้างเป็นบนัไดขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายในอุดมคติ 
     ๓. ระดมความร่วมมือ (Cooperative)  เพื่อเป็นแนวร่วม  เช่น  สภา           
อุตสาหกรรม  การท่องเท่ียว  การพฒันาครู 
     ๔. วิธีการเคล่ือนไหวโดยการระดมความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก ใช้
หลกั  Play  and  Learn  (เพลิน) 
     ๕. เร่ิมตน้จากจุดเล็ก ๆ  ๒ - ๓ เร่ือง เพื่อน าร่อง 
    มติทีป่ระชุม  
     ๑. รับทราบความคืบหน้า ทั้ งน้ีขอให้ฝ่ายบริหารให้ความส าคญัในการ
พฒันา 
     ๒. แบ่งประเด็นปัญหา  เป็น  ๒  ประเด็น  คือ 
     ๒.๑ ปัญหาการด าเนินงานในปัจจุบนั มอบฝ่ายบริหารด าเนินการ 
แกไ้ขปัญหาไปไดโ้ดยไม่ตอ้งรอแผนการพฒันาของคณะท างาน แต่ตอ้งค านึงถึงแนวพฒันาดว้ย          
ทั้งน้ีใหพ้ยายามลดการขนส่งลง 
      ๒.๒ ปัญหาของการท างานใหใ้ชแ้ผนวิชาการน า โดยมีแผนกายภาพ  
และการบริหารเป็นตวัตาม  มีการปรับระบบการบริหารใหเ้อ้ือต่อการแกปั้ญหาดว้ย 
     ๓. เห็นชอบให้ตั้ งคณะกรรมการตามเสนอ โดยให้เพิ่มอธิการบดีเป็น
คณะกรรมการดว้ย  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวพฒันา 
     ๔. ให้คณะกรรมการดังกล่าว พิจารณาก าหนดวิธีการท างาน และ           
ด าเนินการ  มีฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายสนบัสนุน แลว้แจง้ผลใหส้ภาทราบเป็นระยะ โดยไม่ตอ้งขออนุมติั
สภาอีก 
     ๕. ต้องก าหนดปริมณฑลและ เ ป้ าหมายในการปฏิบัติ ง านของ
มหาวทิยาลยัใหช้ดัเจน โดยอาจพิจารณาจากศาสตร์ท่ีจะเปิดสอนและงานวจิยั  ซ่ึงอธิการบดีเสนอวา่
ควรเป็นพื้นท่ีเบญจบูรพา 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
    ๔.๑ รายงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปี        
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

/๑. การประชุมกลุ่มยอ่ย… 
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    เลขานุการสภา รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ รอบ ๑๒ เดือน วา่มหาวิทยาลยัไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 
เท่ากบั ๓.๑๖๑๗  จาก ๒๗ ตวัช้ีวดั  มีตวัช้ีวดัท่ีมีคะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ ๓.๕๐ จ านวน ๓ ตวัช้ีวดั          
ไดแ้ก่   
     ๑. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต และร้อยละของ             
งบประมาณท่ีประหยดัได ้ จากแบบสอบถาม พบวา่ นายจา้งมีความพึงพอใจ  ๗๔.๖%  เม่ือคิดค่าถ่วง
น ้ าหนักแล้วจะมีคะแนนประเมิน ๒.๙๒ และนายจ้างมีความเห็นว่า บัณฑิตมีข้อเด่นด้าน            
มนุษยสัมพนัธ์  มีสัมมาคารวะ  สามารถใชเ้คร่ืองใช้ส านกังานได ้ และสามารถพฒันาศกัยภาพการ
ท างานได ้ แต่มีขอ้ดอ้ยดา้นเน้ือหาวิชาการ  การใชภ้าษาต่างประเทศ  ความคิดอย่างเป็นระบบ  และ
ความคิดเชิงบวก 
    ๒. ดชันีตวัช้ีวดัท่ี ๔ ร้อยละความส าเร็จของผลผลิต พบวา่ สาเหตุท่ีท าให้
คะแนนประเมินต ่ากวา่ ๓.๕ เน่ืองจากผลของการรับนกัศึกษาต ่ากวา่แผนท่ีตั้งไว ้คิดเป็น ๖๓% ของ
แผนการรับนกัศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์  และ ๓๖% ของแผนการรับนกัศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
     ๓. ดัชนีตัว ช้ีว ัดท่ี  ๘ ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้ พบว่า
มหาวทิยาลยัสามารถประหยดังบประมาณค่าสาธารณูปโภคไดเ้พียง ๔% ซ่ึงเม่ือคิดค่าถ่วงน ้ าหนกัแลว้  
คะแนนประเมินจะต ่ากว่า  ๓.๕  ทั้งน้ี มีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงข้ึน  
แต่มหาวทิยาลยัยงัมีการใหบ้ริการแก่บุคลากรภายนอกท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน 
     ที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้น าผลการประเมินน้ีไปปรับปรุงใชใ้นส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการต่อรองกบัผูป้ระเมิน  เพื่อก าหนดตวัช้ีวดัให้สอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของมหาวทิยาลยั 
 

   ๔.๒ สรุปผลการประชุมเพื่อหาแนวทางการผลิตและพฒันาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  วนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘   
     เลขานุการสภา รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อหาแนวทางการผลิตและ
พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เม่ือวนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘  
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ศูนยบ์างคลา้  โดยมีอธิการบดี  รองอธิการบดีวิชาการ  คณบดี
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ เขา้ร่วมประชุม สรุปประเด็นขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายเร่งด่วนส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏัไดด้งัน้ี 
     ๑. ผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งความตอ้งการสังคม 
     ๒. ปรับปรุงและบริหารหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน 
    ๓. จ ากดัปริมาณนกัศึกษาท่ีรับเขา้  และเพิ่มคุณภาพนกัศึกษา 
    ๔. คน้หาความเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

/๑. ร้อยละความพึงพอใจ… 
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    ๕. พฒันาคุณวฒิุของอาจารย ์ และงานวจิยั 
    ๖. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
    ๗. ปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพ 
      ทีป่ระชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

    เน่ืองจากเวลาจ ากดั  ประธานขอใหพ้ิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีเร่งด่วนก่อน 
 

    ๕.๑ เล่ือนไปพิจารณาก่อนระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 

    ๕.๒  พิจารณา (ร่าง) แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ปี ๒๕๔๙ - 
๒๕๕๑  และค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙    
     เลขานุการสภา น าเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ปี 
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ซ่ึงประมวลขอ้มูลจากการประชุมจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีผา่นมา รวมทั้งให้คณาจารย์
ร่วมวพิากยแ์ละผา่นความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินแลว้ เม่ือวนัท่ี  ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  แลว้จึงจดัรูปแบบเพื่อสะดวกแก่การพิจารณา 
    ท่ีประชุมมีขอ้อภิปรายสรุปไดด้งัน้ี 
    ๑. การวเิคราะห์ SWOT ไม่ครอบคลุมปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส าคญั   
     ๒. แผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมบทบาทหน้า ท่ีตามพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และมาตรา  ๘  และมีวตัถุประสงคก์วา้งมากเกินไป  
    ๓. ตวัช้ีวดับางตวัยงัไม่เป็นไปตามหลกัการของการวดัและการประเมิน   
     ๔. ไม่ปรากฏการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการศึกษา แผนงบประมาณ
ตามยทุธศาสตร์  วสิัยทศัน์  ผูบ้ริหาร 
     ๕. กลยทุธ์ยงัเป็นการบริหารงานประจ า 
     ๖. ยงัไม่มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกบัทอ้งถ่ินท่ีชดัเจน   
     ๗. ไม่มีแผนปฏิบติังานท่ีชดัเจนของยทุธศาสตร์ 
    มติทีป่ระชุม 
    ๑. ยงัไม่เห็นชอบในร่างยทุธศาสตร์ท่ีน าเสนอ   
     ๒. มอบกรรมการสภาทุกท่าน น าร่างยุทธศาสตร์ กลบัไปพิจารณา  และ
ใหส่้งขอ้คิดเห็นกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการ 
     ๓. มอบ นายแพทยชู์ชยั  ศรช านิ  นายวิวฒัน์  ศลัยก าธร  และ ดร.อ านวย  
ปาอา้ย  ร่วมกบัฝ่ายเลขานุการ  เพื่อทบทวนร่างยทุธศาสตร์  และเสนอสภาในการประชุมคร้ังต่อไป 

/ระเบียบวาระที ่ ๕  เร่ือง… 
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     ๔. หากมีโครงการใดตอ้งใชง้บประมาณมากกวา่วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัให้
ใชไ้ด ้(๒๕% ของงบรายได)้  ในระหวา่งท่ียงัไม่อนุมติัโครงการงบประมาณเงินรายได ้ให้ขออนุมติั
เป็นกรณีไป 
 
 
    ๕.๓ พิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยตราสัญลกัษณ์ประจ ามหาวทิยาลยั 
     เลขานุการสภา เสนอต่อท่ีประชุมว่า ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยยืนย ันการก าหนดตราสัญลักษณ์ เพื่อเสนอให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อยกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ทั้ง ๔๑ แห่ง เป็นพระราชกฤษฎีกาฉบบัเดียวกนั  
     มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ยืนยนัการก าหนดตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวทิยาลยั  
 

    ๕.๔ พิจารณา (ร่าง) ขอ้บงัคบั และระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
    ๕.๔.๑ (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  วา่ดว้ย  การ
ก าหนดชั้น สาขา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย การก าหนดชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ           
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๔๘ เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้
พิจารณาเห็นชอบแลว้ โดยเพิ่ม “ขอ้ ๗ (๒) ผูท้รงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง จ านวน
สองคน”  จากขอ้บงัคบัคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภฏั เดิม   
      มติทีป่ระชุม  
      ๑. ใหเ้พิ่มผูมี้สิทธ์ิเสนอช่ือ ประกอบดว้ย 
       -  คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
        -  คณะกรรมการประจ าคณะ  สถาบนั  ส านกั  และศูนย ์
        -  คณาจารย ์  
        -  คณะกรรมการสภาวชิาการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวทิยาลยั  และคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
       ๒. ปรับแก ้ขอ้ ๗  คณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บ
ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ใหป้ระกอบดว้ย 
        (๑) อธิการบดี เป็นประธาน 

/๕.๓ พิจารณาการ… 
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         (๒) ผูท้รงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง  
จ  านวนสองคน 
         (๓) ผู ้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ ซ่ึงคัดเ ลือกกันเอง  
จ  านวนสองคน 
        (๔) คณบดี  ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง  จ  านวนหน่ึงคน 
       (๕) ผูอ้  านวยการ ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง  จ  านวนหน่ึงคน 
        (๖) ผูแ้ทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า  ซ่ึงคดัเลือกกนัเอง  จ  านวนหน่ึงคน 
       ใหร้องอธิการบดีท่ีรับผดิชอบงานวชิาการ เป็นเลขานุการ 
       ๓. ใหเ้พิ่มขั้นตอนการกลัน่กรองเบ้ืองตน้จากโปรแกรมวิชาและ
คณะในสาขาวชิาท่ีเสนอก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหา 
       ๔. กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบติัตามข้อบงัคบัน้ี ให้สภา
มหาวทิยาลยัเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด เน่ืองจากขอ้บงัคบัน้ีตราข้ึนโดยสภามหาวทิยาลยั จึงมิใช่อ านาจของ
อธิการบดีในการวนิิจฉยั 
 

     ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔.๒  ๕.๔.๓  ๕.๔.๔  และ ๕.๕ ให้เล่ือนไปพิจารณา
ในคราวต่อไป 
 

    ๕.๖  พิจารณาการก าหนดค่าน ้ าหนกัมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอว่าส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา รอบสอง
ไว ้๗ มาตรฐาน โดยก าหนดน ้าหนกัในมาตรฐานท่ี ๑ - ๔ รวม ๗๐ คะแนน ซ่ึงมหาวิทยาลยัสามารถ
เพิ่มน ้าหนกัอีก  ๓๐  คะแนนได ้ แต่ตอ้งมีน ้าหนกัมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิตไม่นอ้ยกวา่น ้ าหนกั
ของมาตรฐานอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร สภาวชิาการ และคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยั
เห็นชอบในการก าหนดน ้ าหนกั ดา้นคุณภาพบณัฑิต : ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค์: การบริการ
วชิาการ  :  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  เท่ากบั  ๓๐ : ๒๕ : ๒๕  : ๒๐ 
     มติทีป่ระชุม  ใหป้รับสัดส่วนคะแนนเป็น  ๓๐ :  ๒๕  :  ๓๐  :  ๑๕  
 

ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  และ ๖.๒  ใหเ้ล่ือนไปในการประชุมคราวต่อไป 
 

    ๖.๓ ขออนุมติัโครงการศึกษาดูงานส าหรับผูบ้ริหาร 

/(๖) ผูแ้ทนจากรรมการ… 
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     อธิการบดี ขออนุมติัโครงการศึกษาดูงานผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเจรจาธุรกิจ
และศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการสร้าง   
เครือข่ายการพฒันางานวิจยั  วิชาการ  และโครงการแลกเปล่ียนคณาจารย ์ นิสิต  ระหวา่ง  CSUSB  
และมหาวทิยาลยัราชภฏั 
     มติที่ประชุม อนุมติั โดยตั้งขอ้สังเกตให้มีการน าผลการศึกษาดูงานมาสู่
การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
   ๖.๔ การปฏิรูปการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
     ด้วยประธานเห็นว่าในการประชุมแต่ละคร้ังจะค่อนขา้งยืดเยื้อและใช้
เวลานาน และมักมีการน าเร่ืองปลีกย่อยเข้ามาพิจารณาในท่ีประชุมมากเกินไป ท าให้สภา
มหาวิทยาลยั  ไม่มีโอกาสพิจารณานโยบายและนวตักรรม  เพื่อการพฒันา  ทั้งท่ีสภาท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ก  ากบั เพื่อใหก้ารท างานฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบาย 
     ดงันั้น ตอ้งแบ่งแยกงานระหว่างงานของฝ่ายบริหารและงานของสภาฯ  
และตอ้งใหอิ้สระฝ่ายบริหารใหเ้ขม้แขง็  (Strong  Executive)  ซ่ึงประธานจะน าเสนอในการประชุม
คร้ังต่อไป  ทั้งน้ีมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
     ๑. ตั้ ง ส านัก ง านสภามหาวิท ย าลัย  มี เ จ้ าหน้ า ท่ี ไม่ เ กิ น  ๓  คน                   
โดยอธิการบดีหารือนายกสภาฯ เพื่อก าหนดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลยั เพื่อให้มี            
ผูก้ลัน่กรองงานให้สภาฯ และประสานผูเ้สนอเร่ืองเพื่อให้ไดเ้อกสารสมบูรณ์ในการเสนอท่ีประชุม
สภาฯ 
     ๒. มีกลไก audit committee เป็นเคร่ืองมือติดตามตรวจสอบและ    
ประเมินผล ปีละ ๒ คร้ัง มีเลขานุการสภาฯ เป็นเลขานุการ ทั้ งน้ีสภาฯ จะปฏิบัติตาม audit 
committee  เป็นหลกั  ส่วนฝ่ายบริหารรับไปด าเนินการ  แลว้ติดตามผลอีกคร้ัง 
     ๓. สภาฯ ตอ้งมีองค์กรท่ีไม่เก่ียวกบัอธิการบดี (Scanning committee) 
เพื่อช่วยสภาฯ ในการด าเนินงานประจ าแลว้รายงานผล และช่วยกลัน่กรองงานท่ีตอ้งเสนอสภาฯ 
เพื่อวนิิจฉยั 
     ๔. สภาฯ ควรมี   Standing committee อีก ๒ คณะ ได้แ ก่  
คณะกรรมการนโยบายแผนงบประมาณและการเงิน  กับคณะกรรมการบริหารนโยบายการ
บริหารงานบุคคล 
    ๕. การจดัวาระการประชุมสภาฯ ตอ้งส่งเอกสารให้กรรมการล่วงหน้า           
ไม่นอ้ยกวา่  ๕  วนั  โดยแบ่งวาระเป็น  ๔  ประเภท 
       ๕.๑ วาระเพื่อทราบ ให้เสนอเป็นเอกสารสรุป ไม่ตอ้งส่งเอกสาร
ฉบบัเตม็   

/๖.๔  การปฏิรูปการ… 
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      ๕.๒ ว า ระทักท้ว ง  ซ่ึ ง เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี ผ่ า นก า รกลั่น ก รองจ าก
คณะกรรมการท่ีสภาฯ แต่งตั้งมาแล้ว แต่อ านาจการอนุมติัอยู่ท่ีสภาฯ ไม่ตอ้งส่งเอกสารฉบบัเต็ม 
เช่น การอนุมติัปริญญา 
       ๕.๓ วาระเพื่อพิจารณาอนุมติั ตอ้งเสนอเอกสารฉบบัเต็ม อาจมี/ไม่มี
การกลัน่กรองมาก่อน มกัมาจากคณะกรรมการท่ีสภาฯ แต่งตั้ง เช่น คณะท างานพิจารณาแนวทาง       
การบริหารจดัการการใชศู้นยบ์างคลา้ 
      ๕.๔ วาระพิจารณาในเชิงนโยบายนวตักรรม 
     อธิการบดี เสนอให้ฝ่ายเลขานุการเชิญผูแ้ทนผูบ้ริหาร /คณาจารย ์ท่ีเป็น
กรรมการสภาซกัซอ้มความเขา้ใจในแต่ละวาระก่อนวนัประชุม 
      ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
    เ ม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานก าหนดให้มีการประชุม           
คร้ังต่อไปในวนัท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๔๙  และขอบคุณกรรมการทุกท่าน   
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๑๕   น. 
 
  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล                     อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
         ผู้จดบันทกึการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/อธิการบดี เสนอ… 
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